

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~123~~ /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 08 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp bàn đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước

Ngày 07/8/2014, tại Phòng họp UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp bàn đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước. Tham dự buổi làm việc có đ/c Mai Văn Ngọc – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trần Hữu Lộc – PCT thường trực UBND huyện, kiêm Trưởng ban BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, Thành viên Ban BT GPMB, Tổ Trưởng các Tổ công tác GPMB dự án nâng cấp mở rộng QL 1A, gồm lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, lãnh đạo Thanh tra, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Cán bộ của Trung tâm PTQĐ, Tổ trưởng Tổ công tác truyền truyền vận động của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe các Tổ trưởng Tổ công tác GPMB dự án QL 1A: đ/c Từ Hải, Võ Ngọc Cang, Nguyễn Văn Thái báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ý kiến của đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiêm Trưởng ban Ban BT GPMB huyện và ý kiến của đ/c Mai Văn Ngọc – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên Ban BT GPMB dự án QL 1A, thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước ngày 05/8/2014 với yêu cầu là cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện, xã, thị trấn đã tập trung thực hiện một cách quyết liệt công tác BT GPMB dự án QL1A. Tuy nhiên công tác phối hợp giữa các Tổ công tác, các thành viên trong tổ và địa phương chưa đồng bộ và thiếu chủ động, quá trình thực hiện còn gặp vướng mắc nhưng chưa kịp thời báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết. Để khẩn trương giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án trước ngày 15/8/2014. Yêu cầu, Trưởng Ban Ban BT GPMB, Tổ trưởng, thành viên TCT GPMB, Thủ trưởng các cơ quan

phòng, ban, ngành và các đơn vị thi công khẩn trương tập trung những nội dung sau:

1. Đối với Tổ trưởng các Tổ công tác là Thủ trưởng các cơ quan thì bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho cấp phó phụ trách, tập trung 80% thời gian kể cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật cho công tác BT GPMB dự án này, từng Tổ công tác xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và hằng ngày trước 16 giờ 30 báo cáo tiến độ và phản ảnh, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Ban BT GPMB huyện để chỉ đạo giải quyết.

- Tất cả các cuộc họp của cấp huyện, xã, thị trấn nếu xét thấy chưa cấp thiết, yêu cầu tạm dừng để tập trung công tác BT GPMB dự án QL 1A. Nếu nhân lực cán bộ các tổ không đảm bảo yêu cầu thì đề xuất lãnh đạo UBND huyện để điều động tăng cường nhân lực.

- Lưu ý khi tổ chức các cuộc họp, đối thoại với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đều phải xác lập biên bản để làm cơ sở xử lý sau này và công tác chi trả yêu cầu người nhận tiền làm cam kết thời gian tháo dỡ công trình vật kiến trúc để giao trả mặt bằng.

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện khẩn trương làm việc theo dõi, đôn đốc và làm cam kết với đơn vị thi công các khu tái định cư dự án QL 1A tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ về thời gian hoàn thành trước ngày 12/8/2014.

Đôn đốc đơn vị tư vấn lập quy hoạch các khu tái định cư dự án QL 1A khẩn trương hoàn thành việc lập sơ đồ quy hoạch phân lô chi tiết tỷ lệ 1/500 để tổ chức bốc thăm (theo sơ đồ) giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà.

3. Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến dự án QL1A khẩn trương tổng hợp những ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tiến hành tổ chức đối thoại giải thích. Báo cáo đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết trả lời cho công dân.

4. Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước phải xác định công tác BT GPMB dự án QL1A là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc và dành ít nhất 80% thời gian cho công tác BT GPMB dự án này. Tập trung công tác tuyên truyền vận động, giải thích, thuyết phục những hộ dân còn thắc mắc để họ sớm nhận tiền đền bù, chấp hành việc tự tháo dỡ công trình nhà cửa, vật kiến trúc, thu dọn cây cối hoa màu bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phân công thành viên trong thường trực Đảng ủy hằng ngày cùng với Tổ công tác vận động của địa phương phối hợp với thành viên tổ vận động của huyện xuống tận địa bàn đến từng các hộ dân thắc mắc về công tác BT GPMB để chủ

động giải thích, thuyết phục để người dân nhận thức, tự nguyện nhận tiền đền bù, tự giác tháo dỡ vật kiến trúc cây cối hoa màu, giao trả mặt bằng cho nhà đầu tư và phản ảnh kịp thời những vướng mắc cho Trưởng ban Ban BT GPMB dự án QL 1A. Trong công tác vận động tuyên truyền thuyết phục cần phải xác lập biên bản để làm cơ sở sau này.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh của xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền (ít nhất 03 lần/ngày) về chính sách bồi thường, số hộ đã nhận tiền bồi thường, số hộ chưa nhận tiền bồi thường ... đây cũng là một trong những hình thức tuyên truyền.


5. Đối với những trường hợp cụ thể từ nút giao cầu vượt QL 19 đến cầu Ông Đồ, đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của đ/c Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 05/8/2014. Những trường hợp vướng mắc không thực hiện được, kịp thời báo cáo cho đ/c PCT UBND kiêm Trưởng ban Ban BT GPMB huyện.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện; các Đơn vị thi công và Chủ tịch UBND xã: Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Trung tâm PTQĐ, BQL DA ĐT&XD, Phòng: KT&HT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra huyện;
- TV Ban BT, TCT BT GPMB QL 1A;
- UBND xã: P.Hưng, P.Lộc, TT T. Phước;
- LĐVP; (CVVP: K₁, K₂, K₆);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Thành Tùng